



ฉบับที่ 9/2559

### เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน 2559

**ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน** ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน แรงขับเคลื่อนสำคัญยังมาจากการใช้จ่ายภาครัฐ ภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกไปสหภาพเมียนมา ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง สะท้อนจากการบริโภคสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันหดตัว เนื่องจากรายได้ภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ดี ฝนที่เริ่มตกและช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมาถึง คาดว่าจะทำให้รายได้เกษตรกรปรับตัวดีขึ้น ส่วนภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการส่งออกยังหดตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวต่อเนื่อง สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานปรับลดลงจากเดือนก่อนและยังไม่เห็นสัญญาณการเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนอัตราเงินเฟ้อชะลอลงเล็กน้อยจากราคาอาหารสดที่ปรับลดลง ด้านเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินให้สินเชื่อชะลอลงต่อเนื่อง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือมีดังนี้

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวเร่งขึ้นในอัตราร้อยละ 25.0 โดยกระจายทั้งภูมิภาคเหนือตอนบนและตอนล่างจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมโครงการด้านระบบถนน สาธารณสุข การศึกษาและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

**ภาคการท่องเที่ยว** ขยายตัวในเกณฑ์ดี ทั้งนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาของภาครัฐและภาคเอกชน และนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากกว่าที่คาด สะท้อนจากทุกเครื่องชี้สำคัญขยายตัวดี ได้แก่ จำนวนเที่ยวบินตรง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านท่าอากาศยานภาคเหนือ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน อัตรารายจ่ายของโรงแรม และการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคาร

**ด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 3.1 โดยการใช้จ่ายสินค้าในหมวดยานยนต์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ส่วนสำคัญจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังลดลง สะท้อนกำลังซื้อของครัวเรือนโดยเฉพาะภาคเกษตรยังอ่อนแอ แม้เริ่มเห็นทิศทางของราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรค่อย ๆ ปรับดีขึ้น ภายหลังภาวะแล้งเริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวด้วยเหตุผลหลักในเรื่องภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว และภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

**การส่งออก** ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.1 โดยเฉพาะการส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปตลาดจีน สิงคโปร์ ฮองกงและญี่ปุ่นยังหดตัวจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าฟื้นตัวช้า อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปสหภาพเมียนมาขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ด้านมูลค่าการนำเข้า ขยายตัวในอัตราสูงร้อยละ 37.9 สาเหตุหลักมาจากการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาวที่เพิ่มขึ้น

ภาคเกษตรแม้ยังหดตัวอยู่ แต่ทิศทางการปรับตัวดีขึ้นทั้งราคาพืชผลหลักและผลผลิต โดย**ราคาสินค้าเกษตร** ส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น เช่น ข้าว ถั่วลิสง สุกุและไข่ไก่ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรลดลง ได้แก่ ราคาไก่เนื้อ ตามปริมาณผลผลิตมากเกินความต้องการ ด้าน**ผลผลิตสินค้าเกษตร** หดตัวน้อยลงเหลือร้อยละ 13.3 โดยในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งและลดพื้นที่เพาะปลูก ได้แก่ ข้าวนาปรัง ขณะที่ผลผลิตปศุสัตว์ทั้งสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่และไก่เพิ่มขึ้น ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้**รายได้เกษตรกร** ยังหดตัวเหลือร้อยละ 13.9

**การลงทุนภาคเอกชน** ยังคงลดลงร้อยละ 6.6 จากก่อสร้างและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังซบเซา และอุตสาหกรรมการผลิตบางประเภทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าที่ฟื้นตัวช้าและมีกำลังการผลิตเหลือนอกจากนี้ ยังไม่เห็นการลงทุนใหม่ที่ชัดเจนโดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนจากเครื่องชี้การลงทุนสำคัญยังลดลงทั้งพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลและยอดการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่างไรก็ตามในเดือนนี้ปริมาณจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์และยอดขายวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งสะท้อนการขับเคลื่อนของโครงการภาครัฐ

ขณะที่**ผลผลิตอุตสาหกรรม** ลดลงมาร้อยละ 18.5 จากทั้งการผลิตเพื่อส่งออกโดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลงในสินค้าแผงวงจรรวมและตัวเก็บประจุไฟฟ้า ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และสิ่งทอที่ลดลงต่อเนื่อง จากการแข่งขันด้านราคาและเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งจีน นอกจากนี้ การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งการแปรรูปผักและผลไม้ และการสีข้าวยังลดลงจากวัตถุดิบได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้ชะลอลง แต่ขยายตัวดี ทั้งนี้ การผลิตหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวโดยปรับสายการผลิตให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการผลิตภัณฑ์มือถือและอุปกรณ์รถยนต์ที่ทันสมัยขึ้น

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ชะลอลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 0.4 จากราคาอาหารสดที่ชะลอตัวลง จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศยังลดลงด้าน**อัตราการว่างงาน** อยู่ในระดับต่ำและปรับลดลงจากเดือนก่อนเหลือร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ การเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังไม่มีนัย

**ภาคการเงิน** ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 สาขาธนาคารพาณิชย์ มียอดคงค้างเงินฝาก 639,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากเงินฝากออมทรัพย์ของส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้านเงินให้สินเชื่อ มียอดคงค้าง 581,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ชะลอลงต่อเนื่อง จากการชำระหนี้คืนบางส่วนของภาคธุรกิจ ส่วนหนึ่งเป็นการบริหารวงเงินสินเชื่อให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกรรม ส่งผลให้สินเชื่อขยายตัวในอัตราชะลอลงทั้งภาคค้าปลีกค้าส่ง อุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง โรงแรม ภาคเกษตรและสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ขณะที่สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ยังหดตัว ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 91.3 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  
29 กรกฎาคม 2559

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1164 e-mail: [Kusolc@bot.or.th](mailto:Kusolc@bot.or.th)